

(สำเนา)

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ลำดับที่ ๑๒ - ๑๔ และ ๒ - ๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน และกำหนดวัน เวลา และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๖๖๑๑๐๑	๖๔๑๒๒๐๐๐๓	นายวราฤทธิ์ สุขวิบูลย์ผล
๖๖๑๑๐๒	๖๔๑๒๒๐๐๐๗	นายธนากร แดหว่า

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	ตำแหน่ง	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	นักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ	๖๖๑๑๐๑ - ๖๖๑๑๐๒	ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร ๑ ชั้น ๒) กรมพัฒนาที่ดิน

๓. ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารที่ใช้จัดสอบ หากพบว่าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผู้เข้าสอบทำการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ
๒. ผู้เข้าสอบที่มีอาการ เช่น อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง โดยจะให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการดังกล่าวทำการสอบในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ
๓. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานที่จัดสอบ หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขาด
๔. ผู้เข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสถานที่จัดสอบ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร
๕. ผู้เข้าสอบควรหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งนี้

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม)

กัญญาภัค ทองจันทร์

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเฟื้อ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ